

TENDERLOIN

COMMUNITY ACTION PLAN

Tenderloin Newsletter

Octobre 2023



Thân gửi cư dân và cộng đồng Tenderloin,

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị bản tin quý thứ hai trong năm nay. **Bản tin đầu tiên** của chúng tôi vào đầu Mùa hè đã mô tả các phần trong công việc của chúng tôi. Mỗi quý, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện các sáng kiến này.

Nhiệm vụ của chúng tôi là biến tiếng nói của cộng đồng Tenderloin thành hành động và biến hành động đó thành hiện thực thông qua các khoản đầu tư. Tầm nhìn của chúng tôi là giúp Tenderloin chuyển từ trạng thái khủng hoảng sang một khu phố nơi cư dân có quyền tiếp cận công bằng với chất lượng cuộc sống được nâng cao và một khu phố đa dạng và sôi động cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong muốn đạt được mục tiêu này thông qua việc tạo điều kiện cho hướng đến cộng đồng, trau dồi những năng lực mới cũng như sự hợp tác và các khoản đầu tư liên ngành.

Bản tin này trước tiên sẽ nêu bật Sự kiện Cộng đồng gần đây nhất của chúng tôi được tổ chức vào ngày 5 tháng 10; cung cấp thông tin cập nhật và các bước tiếp theo cho các Dự án Hành động Cộng đồng (Community Action Projects) sẽ tiếp tục được tiến hành trong khu dân cư và các Ưu tiên Chiến lược (Strategic Priorities) tới cộng đồng; và vạch ra các bước tiếp theo cho hoạt động tiếp cận và tham gia cho Kế hoạch Hành động Cộng đồng Tenderloin (Tenderloin Community Action Planning).



San Francisco
Planning

<https://sfplanning.org/project/tenderloin-community-action-plan>



#TenderloinPlan

Community Event Celebrating Milestone

Chúng tôi bắt đầu vào mùa thu năm 2023 bằng cuộc gặp trực tiếp với cộng đồng để cập nhật thông tin tại Trung tâm Cộng đồng Kelly Cullen vào ngày 5 tháng 10, 5-6:30 chiều. Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đến tham gia rất đông và muốn nghe thêm về công việc của chúng tôi.

Giám đốc Quy hoạch SF Rich Hillis đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh cách cộng đồng tổ chức và vận động ở Tenderloin đã mang các nguồn lực của thành phố đến với khu phố. Cuộc họp tiếp tục với bài trình bày toàn diện về công việc của nhóm chúng tôi, sau đó là sự đón tiếp các nhà tài trợ của Dự án Hành động Cộng đồng tương tác với thành viên cộng đồng cũng đã có cơ hội để tìm hiểu thêm về tiến trình độ của chúng tôi, cung cấp đóng góp của họ và đề xuất những cách thức để tiếp tục tham gia sâu hơn nữa trong bốn ưu tiên chiến lược của chúng tôi: Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ, Đầu tư cho Thanh thiếu niên, Không gian Công cộng, Nhà ở cũng như hoạt động tiếp cận và tương tác trong khi chúng tôi tiếp tục thực hiện phần việc này. Quý vị có thể tìm thấy tài liệu của cuộc họp trên trang mạng của chúng tôi, bao gồm cả **bài thuyết trình, bảng thông tin, và những bức ảnh chụp ý kiến đóng góp của cộng đồng.**



Vào tháng 6 năm 2022 Thị trường Breed đã phê duyệt 4 triệu đô la cho các dự án hướng tới cộng đồng ở Tenderloin. Sự cố gắng hiếm hoi chưa từng có các nguồn lực sau nhiều năm tổ chức cộng đồng để cải thiện chất lượng cuộc sống của khu phố. Đội của chúng tôi đã thiết kế một quy trình lập ngân sách có sự tham gia đầu tiên để tìm kiếm các dự án được cộng đồng tài trợ, một quy trình đổi mới mà cư dân Tenderloin đã kêu gọi cho những nỗ lực tiếp cận và tổ chức trước đó. Quá trình này lên đến đỉnh điểm với 1.400 người dân và công nhân bỏ phiếu cho các đề xuất và 21 dự án được chọn để tài trợ.

Các Dự án Hành động Cộng đồng sắp Trở thành Hiện thực

Chúng tôi rất vui mừng vì sẽ có thêm nhiều Dự án Hành động Cộng đồng được triển khai trong khu dân cư vào mùa thu này!

Trong vài tháng qua, các nguồn quỹ này đã hỗ trợ các sự kiện cộng đồng và ra mắt các dịch vụ trong khu dân cư:

- Đến cuối tháng 9, 14,430 bữa ăn đã được trao cho khoảng 500 người trong năm tòa nhà là nhà ở có sự hỗ trợ.
- Tổ chức Hợp tác Thanh thiếu niên Hồi giáo TL (TL Muslim Youth Collaborative) đã tổ chức lễ kỷ niệm Eid Al-Adha đầu tiên của họ vào tháng 7 và hơn 300 người đã tham dự buổi lễ quan trọng này.
- Lễ hội văn hóa cộng đồng Grace Notes (Grace Notes Community Cultural Festival) quy tụ các nghệ sĩ và tổ chức trong khu dân cư để giới thiệu những tác phẩm văn hóa và sáng tạo ở góc phố Turk & Hyde vào ngày 12 tháng 8. Ngày tổ chức các lễ hội sắp tới: Ngày 9 tháng 12 và ngày 2 tháng 1.
- BiSHoP đã tổ chức sự kiện tiếp cận cộng đồng đầu tiên bằng tiếng Ả Rập để nâng cao hiểu biết cho các gia đình Ả Rập về những cơ hội nhà ở giá rẻ và quy trình nộp hồ sơ.
- SEACC cung cấp các dịch vụ cho các thành viên trong cộng đồng bao gồm những hoạt động giải trí cho người cao tuổi, sự hỗ trợ kỹ thuật cho những người nộp đơn xin việc và nộp hồ sơ cho các trường, đồng thời hỗ trợ những hoạt động tiếp cận các chủ doanh nghiệp nhỏ nói tiếng Việt và tiếng Quảng Đông.
- Nhóm dọn vệ sinh (clean team), nhóm quản lý công viên và nhóm lối đi an toàn (safe passage) của TLCBD đã nhận được tài trợ và tiếp tục hỗ trợ các sự kiện và hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống do cộng đồng lãnh đạo.
- Thêm vào đó, nhóm dọn vệ sinh của TLCBD đã mở rộng giờ hoạt động và nhóm lối đi an toàn sẽ bắt đầu một nỗ lực mới để đi cùng người cao tuổi đến Chợ Nông sản.
- Code Tenderloin đã khởi động chương trình Điều hướng ban đêm (Night Navigators). Trong 4 tuần đầu tiên hoạt động, nhóm đã tiếp xúc với hàng trăm người và kết nối nhiều người với các nguồn lực.



Việc cải thiện không gian công cộng cũng đang tiến triển trong quá trình thiết kế và cấp phép:

Dự án Golden Gate Greenway của St. Anthony Foundation đã được Hội đồng Quản trị SFMTA phê duyệt về việc đóng đường kéo dài trong khu vực dãy nhà 100 trên Golden Gate Avenue (Thứ Hai-Chủ nhật, 6 giờ sáng - 6 giờ chiều); các rào chắn mới là chậu cây có thể di chuyển sẽ được lắp đặt vào giữa tháng 11. Việc tạo ba công viên nhỏ trên đường phố (parklet) cũng đã được bắt đầu (ở phía trước của 111 Jones, Nhà thờ Công giáo Saint Boniface và Trung tâm Tenderloin 826 Valencia) và giấy phép cho việc lắp đặt sắp được cấp. Công viên nhỏ trên đường Trung tâm Tenderloin 826 Valencia sẽ được lắp đặt trước tiên vào tháng 11 và các chậu trồng cây lớn bằng chất liệu sợi thủy tinh, chậu trồng cây bằng kim loại, ghế dài và hai thư viện cho trẻ em và người lớn mượn sách hoặc đọc tại chỗ. Hãy để ý thông tin về những ngày tình nguyện cộng đồng để tham gia và hỗ trợ không gian thú vị đầu tiên này trên Golden Gate Greenway.



Tiến trình xây dựng hai công viên nhỏ còn lại sẽ được chia sẻ trong bản tin tiếp theo của chúng tôi, nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng chúng sẽ được hoàn thành vào đầu Mùa Xuân năm 2024.

Nhóm cộng đồng sẽ là Những người bạn của Elm Alley (Friends of Elm Alley) cũng đã nộp hồ sơ chính thức để xin giấy phép của SFMTA về việc đóng đường để biến Elm Alley cạnh Trường



Cộng đồng Tenderloin (Tenderloin Community School) thành một Phố Trường học - một con phố tổ chức các hoạt động liên quan đến trường học trong thời gian trường mở cửa như phụ huynh đưa đón con an toàn, môi trường thân thiện cho các gia đình và không gian tương tác cho trẻ em vui chơi. Dự án đã nhận được sự phê duyệt sơ bộ liên cơ quan và sẽ trình lên Hội đồng Quản trị SFMTA để phê duyệt lần cuối vào cuối tháng 11. Hãy theo dõi để biết các hoạt động vui chơi sắp diễn ra trên con đường này!

Kể từ tháng 10 năm 2023, phần lớn trong số 21 dự án Hành động Cộng đồng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ hoặc đang trong giai đoạn thiết kế/cấp phép. Một số đang hoàn thiện phạm vi và hợp đồng với đối tác của chúng tôi, United Way Bay Area hoặc vẫn đang trong quá trình gửi những thông tin cần thiết. Chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi và quan ngại về quy trình cũng như khung thời gian cho việc phân bổ nguồn tài trợ trong vài tháng qua. Mặc dù chúng tôi hiểu và đồng cảm với những mối lo ngại này, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng Thành phố đã áp dụng các yêu cầu và quy trình nhằm tạo ra các thỏa

thuận tài chính công bằng, minh bạch và bền vững với những tổ chức được cấp tài trợ để giải quyết những thách thức mà Thành phố phải đối mặt gần đây. Cho những người quan tâm, chúng tôi đã tổng hợp **một quá trình nêu rõ từng bước chi tiết** mà Cơ quan Quy hoạch SF đã sử dụng để hợp tác với các cơ quan của Thành phố, các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà tài trợ cộng đồng để lập chương trình và phân phối nguồn tài trợ của Tenderloin.

Khung thời gian chi tiết về việc thực hiện tất cả các dự án hành động cộng đồng và các dịch vụ có ở **đây**. Chúng tôi mong được thấy nhiều dự án và dịch vụ như vậy hơn ở Tenderloin.

Nhóm của chúng tôi tiếp tục vun đắp tinh thần hợp tác trong nhóm Dự án Hành động Cộng đồng. Nhóm đã đưa ra **những cam kết cụ thể** hướng tới những quan hệ đối tác có tính hợp tác để tạo ra tác động tập thể trong khu dân cư. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp nhóm lần thứ hai trước khi năm nay kết thúc và chia sẻ kết quả trong bản tin tiếp theo.

Những Ưu tiên Chiến lược sẽ Cùng cố và Thúc đẩy

Trong bản tin gần đây nhất, chúng tôi đã chia sẻ bốn ưu tiên hướng đến cộng đồng. Chúng tôi đã tổng hợp cũng cố những điều này như bốn chiến lược của chúng tôi ưu tiên. Để đạt được những mục tiêu này, mà chúng tôi mong muốn sẽ tạo ra các kế hoạch đầu tư trung hạn với sự cộng tác của các cơ quan đối tác. Dưới đây là những thông tin cập nhật về công việc của chúng tôi trong từng lĩnh vực.

Đầu tiên là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi đã cộng tác với Văn phòng Phát triển Kinh tế và Lực lượng lao động (Office of Economic and Workforce Development), đầu tiên là để lập chương trình cho

\$380,000 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, được cộng đồng Tenderloin bình chọn trong quá trình lập ngân sách có sự tham gia và thứ hai là để cung cấp thông tin cho các khoản đầu tư trung hạn cho các doanh nghiệp nhỏ ở Tenderloin.

Chúng tôi đã tổ chức ba hội thảo dành cho các bên liên quan thuộc giới doanh nghiệp nhỏ, trong đó TLCBD, TNDC, Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á (Southeast Asian Community Center - SEACC) và Quỹ Lãnh đạo Cộng đồng Mới (New Community Leadership Foundation - NCLF) cùng nhau định hình các ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi đã tham gia vào sự kiện Liên minh Doanh nghiệp Tenderloin (Tenderloin Business Coalition) để tương tác trực tiếp với các chủ doanh nghiệp. Sự kiện này có rất nhiều người tham dự. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ SEACC, chúng tôi đã phỏng vấn các chủ doanh nghiệp là nói tiếng Việt và tiếng Quảng Đông để đảm bảo đề xuất của chúng tôi phản ánh những nhu cầu của các chủ sở hữu có nguồn gốc từ những

nền văn hóa đa dạng.

Nhóm của chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát định tính về các hành lang thương mại quan trọng trên Đường Larkin, Đại lộ Golden Gate Avenue, và Đường Eddy để hiểu rõ hơn về các đặc điểm độc đáo và điều kiện của những cửa hàng có mặt tiền ở Tenderloin, bao gồm cả điểm mạnh, khó khăn và cơ hội của những cửa hàng đó.

Dựa trên tiếng nói của cộng đồng mà chúng tôi đã lắng nghe thông qua nền tảng của mình, nhóm của chúng tôi vui mừng được đề xuất sự phân bổ nguồn tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ thành ba hạng mục chính: hỗ trợ các doanh nghiệp hiện

có, hỗ trợ các doanh nghiệp mới để lấp đầy các cửa hàng mặt tiền hiện đang trống và cấp tài trợ để hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp

Hiện nay chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với OEWD để triển khai nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường sự tương tác giữa chúng tôi với các chủ doanh nghiệp có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và điều phối các khoản đầu tư chung vào Tenderloin. Sự liên kết này sẽ nâng cao vị thế của chúng tôi trong việc phân bổ các nguồn lực một cách chiến lược trong cả ngắn hạn và trung hạn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và nỗ lực kinh doanh trong cộng đồng Tenderloin.



Thứ hai là cung cấp thông tin cho những khoản đầu tư cho thanh thiếu niên, phối hợp với Bộ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình các em (Department of Children, Youth, and their families - DCYF), nhóm của chúng tôi đang hoàn thiện bản phân tích sự thiếu hụt cụ thể theo từng khu dân cư để xác định các nhu cầu riêng của Thanh thiếu niên TL mà cần được ưu tiên cho các khoản tài trợ. Trong ba tháng qua, chúng tôi đã tiến hành đánh giá nhu cầu thông qua:

- những cuộc phỏng vấn với các nhà cung cấp dịch vụ cho thanh thiếu niên
- thảo luận theo nhóm tập trung với cả kết nối và không kết nối
- thảo luận nhóm tập trung với phụ huynh bằng ngôn ngữ của họ (tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha)
- Những buổi lắng nghe ý kiến với Ban chấp hành trường Tenderloin Sau giờ học (Tenderloin Afterschool Collaborative)

Chúng tôi đã nghe được những câu chuyện gây xúc động mạnh mẽ trong những cuộc trò chuyện này và dự kiến sẽ kết thúc hoạt động tiếp cận của chúng tôi trong những tuần tới.

Dưới đây là một vài trích dẫn đáng chú ý:

“Chúng em không phải là trẻ con, gia

đình chúng em dựa vào chúng em. Chúng em cần được tiếp cận với việc làm và các nguồn lực mà sẽ giúp chúng em giúp đỡ gia đình mình”, một thiếu niên bày tỏ.

“Chúng em không thích các chương trình hướng tới trẻ em và những chương trình mà chúng em luôn bị giám sát. Em nghĩ mình sẽ thích tham gia một chương trình cung cấp các phòng tập thể dục mở, phòng trò chơi và các điểm tụ tập với ít sự giám sát”, một thiếu niên tham gia chia sẻ.

“Rõ ràng các chương trình hiện nay không thu hút được giới trẻ hiện không đi học hay đi làm. Chúng ta cần những chương trình mang đến cho các em cơ hội và nơi an toàn để tụ tập”, một nhà cung cấp dịch vụ cho thanh thiếu niên nhấn mạnh.

Mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi là cung cấp thông tin cho việc phân bổ các khoản tài trợ cuối cùng của DCYF cho chu kỳ tài trợ 5 năm 2024-29 nhằm đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên riêng của thanh thiếu niên ở Tenderloin. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được chia sẻ bản phân tích chính thức về sự thiếu hụt với cộng đồng. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình mới hoặc điều chỉnh các chương trình hiện có để phục vụ giới trẻ ở Tenderloin tốt hơn.

Bản trình bày chi tiết về công việc của chúng tôi trong lĩnh vực ưu tiên này có ở [đây](#).

Thứ ba là lập kế hoạch cho không gian công cộng cải tiến và kích hoạt. Nhóm của chúng tôi đã tham gia vào các cuộc trò chuyện trong cộng đồng, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm An toàn Giao thông và Người đi bộ (Pedestrian and Traffic Safety Task Force) do cộng đồng lãnh đạo. Dựa trên những cuộc trò chuyện này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc “Tạo địa điểm” ở Tenderloin thông qua cải tiến không gian công cộng và kích hoạt trong không gian công cộng. Cách tiếp cận tạo địa điểm có thể là sự bổ sung mạnh mẽ cho các hoạt động can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ y tế bằng cách tạo ra những trải nghiệm tích cực nhằm ngăn chặn việc buôn bán ma túy và sử dụng ma túy trên vỉa hè, đồng thời tăng cường an toàn cho công chúng và chất lượng cuộc sống. **Chúng tôi đặt mục tiêu phối hợp các biện pháp can thiệp về tạo địa điểm với việc tăng cường hoạt động thực thi luật pháp để đảm bảo an toàn cho công chúng của các cơ quan khác nhau, như một chiến lược phục hồi khu dân cư.** Bằng cách này, chúng tôi có thể thay thế các hoạt động liên quan đến ma túy bằng các sự kiện tích cực phục vụ khu dân cư và những sự cải thiện. Chiến lược tạo địa điểm được sắp xếp xung quanh bốn lĩnh vực trọng tâm:

- Đầu tiên là đưa các con hẻm/ngõ vào mạng lưới không gian công cộng của Tenderloin bằng cách biến chúng thành phố cho trường học, công viên mini, trung tâm thương mại mini hoặc những địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt. Mục đích là để tăng không gian mở trong khu dân cư.
- Thứ hai là cải thiện cụ thể các hành lang thương mại, phối hợp với các nỗ lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi, để nâng cao chất lượng cuộc sống của khu dân cư và tăng cường sức sống cho doanh nghiệp bằng cách tăng lượng người đi bộ.
- Thứ ba là tái cấu trúc những cửa ngõ dẫn vào khu dân cư như những cánh cổng chào đón mang đến cơ hội cho các hoạt động đặc biệt, tác phẩm nghệ thuật và bảng hiệu.
- Lĩnh vực trọng tâm thứ tư và cuối cùng là biến những khu đất hiện chưa được sử dụng đúng công năng thành các trung tâm sinh hoạt trong khu dân cư với các hoạt động giải trí cho cư dân Tenderloin. Trong những tháng tới, tất cả những ý tưởng này sẽ được thử nghiệm thông qua các dự án thí điểm, các cuộc đối thoại trong cộng đồng và thông qua việc thành lập một nhóm làm việc cộng đồng để phối hợp với các đối tác liên ngành.

Bản trình bày chi tiết về công việc của chúng tôi trong lĩnh vực ưu tiên này có ở [đây](#).

Ưu tiên chiến lược thứ tư của chúng tôi là kích hoạt các ưu tiên về nhà ở. Dựa trên quy trình Yếu tố Nhà ở (Housing Element), nhóm Tenderloin đã xác định các ưu tiên về nhà ở của cộng đồng từ các sự kiện tiếp cận trước đây, Khảo sát Cộng đồng Tenderloin và thông qua các cuộc trò chuyện với các tổ chức cộng đồng và các đơn vị cung cấp nhà ở. Các ưu tiên này bao gồm:

1. Cải thiện những tài sản nhà ở có giá vừa túi tiền để đảm bảo một mức sống xứng đáng,
2. Giữ Duy trì nhà ở giá vừa túi tiền thông qua những thương vụ mua lại,
3. Bảo vệ những cư dân dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao nhất sẽ trở thành vô gia cư bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp cho tiền thuê nhà cho cư dân SRO và cư dân được hỗ trợ nhà ở vĩnh,
4. Mở rộng các dịch vụ quản lý trường hợp tại chỗ, đặc biệt là sức khỏe hành vi + rối loạn sử dụng chất gây nghiện,
5. Cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở giá vừa túi tiền phù hợp cho các gia đình có trẻ em và Thanh niên trong Độ tuổi Chuyển tiếp (Transitional Aged Youth) cũng như các dịch vụ nhà ở có hợp phần đa dạng về văn hóa.
6. Giảm các phòng trống trong các tòa nhà hiện là nhà ở hỗ trợ lâu dài

Nhóm của chúng tôi đã tổ chức các cuộc trò chuyện với Mạng lưới Nhà cung cấp Nhà ở Hỗ trợ Vĩnh viễn (Permanent Supportive Housing Providers Network), cũng như các tổ chức cộng đồng phục vụ các gia đình Ả Rập để nói về cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền.

Trong Sự kiện Cộng đồng của chúng tôi vào ngày 5 tháng 10, cộng đồng tham gia đông đảo đã bình luận về sáu ưu tiên về nhà ở. Trong những tháng tới, chúng tôi hy vọng sẽ thành lập một nhóm làm việc và hợp tác với các đối tác liên ngành để nghiên cứu sâu hơn về việc đầu tư vào các giải pháp cho những ưu tiên này trong hai năm tới.

Bản trình bày chi tiết về công việc của chúng tôi trong lĩnh vực ưu tiên này có ở [đây](#).

Nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với đối tác cộng đồng để nâng cao các ưu tiên do cộng đồng đầu tư và thực hiện Chúng tôi vẫn nhanh nhẹn để xác định và nâng cao các ưu tiên trung hạn bổ sung như chúng phát sinh từ sự hợp tác này.



Tiếp cận Cộng đồng và Tái Khởi động Sự tham gia

Kể từ khi hoàn thành quy trình lập ngân sách có sự tham gia, nhóm của chúng tôi đã dựa vào nhiều sự tiếp cận khác nhau và các công cụ và phương pháp tương, bao gồm tổ chức các cuộc họp tùy theo chủ đề triệu tập chuyên gia cộng đồng, tập trung nhóm, phỏng vấn chuyên gia trong cộng đồng, cũng như các sự tiếp đón Sự kiện Cộng đồng gần đây của chúng tôi vào ngày 5 tháng 10. Ngoài ra, để duy trì sự hiểu biết thấu đáo về toàn cảnh tiếng nói của cộng đồng, chúng tôi cũng tham gia vào các sự kiện do cộng đồng chủ trì các sự kiện hội nghị cộng đồng và các cuộc họp cộng đồng do các cơ quan đối tác khác tổ

chức. Trong vài tháng tới, chúng tôi hy vọng sẽ thành lập được hai nhóm làm việc để thúc đẩy các ưu tiên chiến lược về không gian mở và nhà ở.

Như chúng tôi đã chia sẻ trong bản tin trước, Cơ quan Quy hoạch SF đã hợp tác với Công ty Phát triển Khu Tenderloin (Tenderloin Neighborhood Development Corporation - TNDC), đơn vị sẽ hỗ trợ hoạt động tiếp cận và tham vấn của chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo trong cộng đồng. Thông qua quan hệ đối tác này, TNDC sẽ chỉ định một nhân viên sẽ cống hiến toàn thời

gian trong một năm để người này hỗ trợ hoạt động tiếp cận và tham vấn của chúng tôi trong khu dân cư. Bước đầu tiên, TNDC sẽ tập hợp thêm bốn tổ chức lãnh đạo với những vai trò trong hoạt động tham vấn để thiết lập một khuôn khổ và tầm nhìn hướng tới xây dựng một tiếng nói thống nhất. Công việc này nhằm mục đích xây dựng sự lãnh đạo cộng đồng bền vững ở Tenderloin, đại diện cho những tiếng nói và quan điểm đa dạng, đồng thời xây dựng sự đồng thuận giữa những quan điểm đó.

Tiến độ và Khó khăn về Tình hình Đường phố

Thành phố cung cấp nhiều nỗ lực tiếp cận và ứng phó trên đường phố trên toàn Thành phố, với một số nỗ lực dành riêng cho Tenderloin.

Cơ quan Điều hành Hiện trường Chung (Joint Field Operations - JFO), một nỗ lực có sự tham gia của nhiều phòng ban do Cục Quản lý Trường hợp Khẩn cấp (Department of Emergency Management) chỉ đạo, nhằm cải thiện tình hình đường phố ở Tenderloin vẫn tiếp tục hoạt động bảy ngày mỗi tuần từ 9:00 sáng - 1:00 chiều và có nhân viên từ nhiều ban ngành của thành phố bao gồm SFFD, HSH, DPH, MTA, DPW, SFPD, DEM và hợp tác với Khu Phúc lợi Cộng đồng (Community Benefits District) bao gồm Nhóm dọn Vệ sinh (Clean Team).

Sở Y tế Công cộng (Department of Public Health) lãnh đạo một nhóm tiếp cận về sức khỏe hành vi, đa ngành, hoạt động trong

khu dân cư được gọi Nhóm Dịch vụ Cầu nối và Gắn kết là BEST (Bridge and Engagement Services Team) Neighborhoods. Chương trình có một đội ngũ tận tâm làm việc 5 ngày một tuần ở các khu Tenderloin và SoMa.

Nhóm chủ yếu làm việc với những người vô gia cư, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và/hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện và những người không được sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhóm BEST Neighborhoods đánh giá sức khỏe hành vi, các hoạt động và các biện pháp can thiệp bằng trị liệu trong cộng đồng với mục tiêu giúp người sử dụng dịch vụ trở nên ổn định và chuyển họ sang những dịch



vụ chăm sóc và hỗ trợ dài hạn.

Chương trình Điều hướng Ban đêm (Night Navigator) do Code Tenderloin điều hành, được tài trợ như một Dự án Hành động Cộng đồng và phối hợp với Cơ quan Y tế Công cộng, là chương trình mới nhất được thêm vào các đội nhóm hoạt động trên đường phố nhằm giải quyết sự thiếu hụt từ lâu trong việc cung cấp dịch vụ và sự chăm sóc vào ban đêm. Nhóm này hoạt động 4 ngày một tuần từ 7 giờ sáng - 3 giờ sáng và cung cấp sự tương tác ở cấp độ đường phố cũng như

chuyển tiếp và kết nối với các nguồn lực.

Trung tâm Điều phối mới của Cơ quan Thị trường Ma túy (Drug Market Agency Coordination Center) tiếp tục nỗ lực hoạt động với sự tham gia của nhiều ban ngành nhằm giải quyết tình trạng ma túy ngoài trời ở Tenderloin và SoMA với sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Những nỗ lực của họ cho đến nay đã dẫn đến các vụ bắt giữ người buôn bán và sử dụng ma túy cũng như thu giữ một lượng lớn các loại ma túy.

Những gì quý vị mong đợi thông tin sắp tới.....

Một số điểm nổi bật của TCAP vào cuối năm:

- Việc lắp đặt công viên nhỏ chỗ ngồi trên phố đầu tiên của Golden Gate Greenway và những cơ hội liên quan để tham gia vào những ngày làm việc cộng đồng
- Gặp những người định hướng ban đêm hoạt động vào buổi tối
- Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
- Hồ sơ Ứng dụng cho hai nhóm làm việc: không gian mở và nhà ở
- Dự thảo của bản phân tích thiếu hụt trong khoảng cách dịch vụ cho thanh thiếu niên ở

Chúng tôi mong được tiếp tục tiến hành các dự án và ưu tiên do cộng đồng định hướng cùng với tất cả quý vị các bạn! ~ Nhóm Tenderloin của Cơ quan Quy hoạch SF



<https://sfplanning.org/project/tenderloin-community-action-plan>

<https://sfplanning.org/project/tenderloin-community-action-plan>



San Francisco
Planning